
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561 

วันท่ี 12 ตุลาคม 2561 
เวลา  10.00 น. 

ณ  หอประชุมองค์การบริหารสว่นต าบลหินเหล็กไฟ 

************************* 
ผู้มาประชุม 
  

1 นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
2 นายหวัด ด่านกลาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
3 นายธนวัฒน ์ จั่นปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 1 
4 นายปรีชา ทองประดิษฐ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 1 
5 นายธงชาติ บุญรอด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 2 
6 นายชู เรืองดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 2 
7 นายจรัส อุชุภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 3 
8 นายสงัด กลิ่นสุคนธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 3 
9 นายอภิชาติ ชูลขันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 4 

10 นายบุญเกล้า ตั๊งถาวรการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 4 
11 นางสาวกรุณา สร้อยสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 5 
11 นางปวันรัตน์ รอดพ้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 5 
12 นายนิยม อ่ิมอาบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 6 
13 นายกอบชัย บานแย้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 8 
14 นายณรงค์เดช อินมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 9 
15 นายด ารงค์ ปุยอรุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 10 
16 นางสาวพรทิพ อุทัยธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 11 
17 นางปรางทิพย์ พรหมเชื้อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 11 
18 นายบุญอ้าย ทรัพย์มา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 12 
19 นางสาวเรณู  ฤทธิ์มาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 12 
20 นายพงศธร จันร์ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 13 
21 นายบุญสืบ ดิษฐทองค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 14 
22 นายสายชล บุบผา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 15 
23 นายสุดจริต กลิ่นอยู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 15 
24 นางปราณี พานพ่วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 16 
25 นายภมร อยู่เย็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 16 

ผู้ไม่มาประชุม (ลาประชุม) 
1 นายชาญชัย ทองไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 7 
2 นายมานัต พูลเพิ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 8 
3 นายจิระ เอ็งพัวศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 13 
4 นางจิราพร รอดภัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
  

1 นายนาวิน มูลมงคล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
2 นายแก่นนคร ขุนสงคราม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
3 นายวันเพ็ญ เรืองโรจน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
4 นายสายัณห์ ทองประดิษฐ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
5 นางจุรินทร์ ข าผุด รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
6 นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร ผู้อ านวยการกองคลัง 
7 นายพงศ์ศักดิ์ นาคโต ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
8 นางสาวนาถนภา กอบวิยะกรณ์ นักทรัพยากรบุคคล 
9 นางสาวปนัดดา ศันเสนียกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

10 นางสาวกนกพัชร บ่อน้อย นักพัฒนาชุมชน 
11 นางพิรวรรณ์ ไพบูลย์อนันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
12 นางสาวศุภิสรา สิงหเสนา นิติกร 
13 นางสาววราพร ศรีชัยนาท ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
14 นายสุพชัย ยิ้มละมัย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
15 นางสาวสุชาดา ผู้ใหญ ่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ กล่าวเปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์ 
ประธานสภาฯ 

1.1 เนื่องจากวันนี้ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟขอลา จึง
จ าเป็นต้องแต่งตั้งเลขานุการสภาฯ ดังนั้นขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกสมาชิก
สภาฯ เพ่ือท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราวในการประชุมในครั้งนี้ 

นายด ารงค์  ปุยอรุณ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 

- เสนอ นายปรีชา  ทองประดิษฐ์ สมาชิกสภาอบต.หินเหล็กไฟ หมู่ที่ 1 
  

นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์ 
ประธานสภาฯ 

ผู้รับรอง 
- นายธนวัฒน์  จั่นปาน  สมาชิกสภาอบต.หินเหล็กไฟ หมู่ที่ 1 
- นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ  สมาชิกสภาอบต.หินเหล็กไฟ หมู่ที่ 4 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิม 

ที่ประชุม - ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์ 
ประธานสภาฯ 

- ดังนั้น ขอเชิญ นายปรีชา  ทองประดิษฐ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  1 ท าหน้าที่
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราวการประชุมในครั้งนี้ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์ 
ประธานสภาฯ 

- ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจทานรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 
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นายสายชล  บุบผา 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 

- ขอแก้ไขถ้อยค า หน้าที่ 5 เรื่องเช่าป่า ตรงที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน 12 คน 
ไม่เห็นชอบ จ านวน 7 คน เปลี่ยนจากค าว่า “ไม่เห็นชอบ” เป็น “งดออกเสียง”ใน
วันนั้นประชุมกันว่าไม่ออกความเห็น  

นายณรงค์เดช  อินมี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 

- ยืนยัน เป็นการงดออกเสียง  

นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์ 
ประธานสภาฯ 

- ขอให้เจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดจดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยค า มติที่ประชุม จาก
ค าว่า “ไม่เห็นชอบ” เป็น “งดออกเสียง”  
- ดังนั้น ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง
ที่ 3 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 

ที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 

- ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

- ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

- ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 รายงานผลการด าเนินงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟสี่ปี (ปี 2561 – 2564) และรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ข้อกฎหมาย 
(1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) 

มาตรา 58/5 วรรค 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นประจ าทุกป ี
(2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
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และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือน เมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์ 
ประธานสภาฯ 

- เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

- กระผม นายนาวิน มูลมงคล นายกอบต.หินเหล็กไฟ ขอแถลงนโยบายการ
บริหารงานต่อสภาอบต.หินเหล็กไฟ ว่าการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่กฎหมายก าหนดไว้ และรับผิดชอบการ
บริหารงานของ อบต.หินเหล็กไฟ ตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมี
เจตนารมณ์ที่จะบริหารงานอบต.หินเหล็กไฟ ให้มีเสถียรภาพเกิดความมั่งคง ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ตามหน้าที่ซึ่งได้ก าหนดไว้ใน 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
กระผมและคณะผู้บริหาร มีความพร้อมและความตั้งใจในการบริหารงานด้วยความ
วิริยะ อุตสาหะ โดยยึดมั่นในคุณงามความดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน และ
อบต.หินเหล็กไฟเป็นส าคัญ ตามท่ีได้แถลงนโยบายไว้ ดังนี้ 

 

 1. นโยบายด้านการเมือง 
(1) เทินทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย เผยแพร่ความรู้ความ

เข้าใจระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชน 
(3) สร้างความสัมพันธ์อันดี ร่วมมือ ร่วมใจ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ 

ในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ และบังเกิดความผาสุกแก่ประชาชน 
2. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

(1) บริหารงานภายใต้การมีส่วนร่วม “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา” 
ค านึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนชนจะได้รับเป็นส าคัญ มีการบริหารจัดการโดยยึด
หลักการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพ และใช้กฎหมาย และ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
ปฏิบัติงาน 

(2) ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่อันจะน าไปสู่ความเป็นเลิศในการบริการประชาชน รวมทั้งการจัด
สวัสดิการให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟอย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้มีขวัญก าลังใจและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(3) บริหารจัดการให้มีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างพอเพียง
ต่อการปฏิบัติงาน ตามอ านาจหน้าที่ และภารกิจในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วต่อเนื่องและบังเกิดผลดีต่อ
ประชาชน 

(4) ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ให้มีประสิทธิภาพและสามารถจัดเก็บภาษีให้ทั่วถึง ถูกต้อง รัดกุม ให้เป็นธรรมมาก
ที่สุด ในรูปแบบปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ หรือวิธีการจัดเก็บรายได้ โดย
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ใช้แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเป็นหลัก 
(5) เสริมสร้างค่านิยมที่ดีงามให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 

หินเหล็กไฟ ยึดถือ และปฏิบัติทั้งนี้ตามหลักการ และแนวทางในประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการ 
3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 

3.1 ด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุข 
(1) ส่งเสริมและด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 

สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส โดยรับผิดชอบการบริหารงานด้าน
สวัสดิการชุมชนให้กับประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้ด้อยโอกาส เบี้ยยังชีพ
คนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ฯลฯ 

(2) ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการป้องกัน และควบคุมโรคให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

(3) ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในวัยต่าง ๆ อย่างทั่วถึง โดย
เข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและสนับสนุนกิจกรรมคุ้มครอง 
และสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี 

(4) จัดให้มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง 
(5) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข โดยส่งเสริมสนับสนุนด้าน

วิชาการและงบประมาณ 
(6) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและ

สามารถให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง โดยจัดให้มีศูนย์สาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน 
3.2 ด้านการศึกษาและกีฬา 
(1) การพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ 

(2) การบริหารและจัดการศึกษาของท้องถิ่นในอนาคตให้สอดคล้องกับระบบ
การจัดการศึกษาของชาติ โดยการศึกษาข้อมูลเตรียมความพร้อมในการรับการถ่าย
โอนการจัดการศึกษาจากรัฐและด าเนินการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

(3) สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้กับโรงเรียนในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย ในกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษา และ
สอดคล้องกับหลักสูตรการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเน้นให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา โดยให้อิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 

(4) สนับสนุนให้ประชาชนที่พ้นวัยเรียนได้รับการศึกษานอกระบบให้สอดคล้อง
กับความต้องการและศักยภาพของท้องถิ่น การถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และ
อาชีพต่าง ๆ จากบุคลากร นักวิชาการ ผู้มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง และ
ทางด้านสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน ต าราเรียน 

(5) ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงลานกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย ให้มี
มาตรฐาน และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน 

(6) จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนด้านการจัดการ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ ให้มากขึ้น 



รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่10 ตุลาคม 2561 หน้า 6 

(7) จัดให้มีการรณรงค์และการเผยแพร่ความรู้ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชนรักการกีฬา การออกก าลังกาย และการนันทนาการอย่างต่อเนื่อง 

(8) ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างบ้าน สถานศึกษา ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

3.3 ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี 
(1) สนับสนุนส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่มีคุณค่าของ

ท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรม การส่งเสริมวัฒนธรรม การละเล่น ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นให้คงอยู่ ให้แพร่หลายกลายเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปอย่างทั่วถึง 

(2) ส่งเสริมการด าเนินการของสภาวัฒนธรรมในท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการ
สนับสนุน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้แพร่หลาย ให้คงอยู่เป็น
มรดกสืบทอดไปสู่คนรุ่นหลังในรูปแบบการสนับสนุนด้านการด าเนินการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน  

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยของท้องถิ่นให้
แพร่หลายในเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ในรูปแบบการจัดกิจกรรม นิทรรศการ 
ภูมิปัญญาไทยท้องถิ่น 
4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

โดยจะเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยยึดหลักความ
พอเพียง และส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัว การรวมกลุ่มของชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพท่ีมีในรูปแบบคณะกรรมการหมู่บ้าน 

(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา เสนอแนะ รับฟัง
ปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นทุกระดับ 

(3) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน โดยเฉพาะการส่งเสริมการผลิต
และพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และรายได้ให้แก่
ประชาชน 

(4) จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ การจัดการ 
การตลาด ให้ประชาชนในท้องถิ่นในรูปแบบการฝึกอบรม การสัมมนา การจัดทัศน
ศึกษาดูงานด้านการอาชีพทั้งโดยตรงจากบุคลากร นักวิชาการผู้มี ความรู้และ
ประสบการณ ์
5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จะพัฒนาต าบลหินเหล็กไฟให้เป็นต าบลน่าอยู่ โดยพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ
จัดระบบก าจัดขยะมูลฝอยระบบบ าบัดน้ าเสีย 

(1) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ร่วมกับชุมชน โดย
สนับสนุนและเร่งรัดให้มีการปลูกต้นไม้ และรักษาความสะอาดสองข้างทางหลวงที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ รณรงค์ก าจัด
สิ่งปฏิกูลอย่างกว้างขวาและต่อเนื่อง รณรงค์ก าจัดและควบคุมมลภาวะสิ่งแวดล้อม 
ภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

(2) ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกให้แก่เยาวชน ประชาชน ชุมชน องค์กรในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสนับสนุน และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน ชุมชน องค์กรในท้องถิ่นทุกระดับในการเชื่อมโยง
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และประสานเครือข่ายกับภาครัฐ เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน 

(3) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าการใช้พลังงานทดแทนและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

(4) สนับสนุนและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีเพ่ือระบบการจัดการมลพิษหรือ
สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

(5) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระตุ้น
ให้ประชาชน ชุมชน องค์กรในท้องถิ่นทุกระดับ ร่วมกันดูแลและพิทักษ์ เฝ้าระวัง
และฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

(6) ส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรลด
การใช้สารเคมี 
6. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

(1) พัฒนาและปรับปรุง ขยายระบบการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ อาทิ การขยายไฟฟ้า ขยายเขตประปา ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม
พ้ืนที่เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งมีแผนบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภคโดยรวม 

(2) พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ในความดูแลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ ให้สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล 

(3) ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นที่เร่งด่วน ตามอ านาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
7. นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(1) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ให้ทันสมัยและเพียงพอพร้อมใช้งานป้องกันได้ตลอดเวลา 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ทางภาครัฐและเอกชน เพ่ือ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

(3) จัดท าแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
เป็นประจ าทุกปี ให้สอดคล้องกับความเจริญขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น อีกท้ังยังสามารถประสานการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน แผนป้องกันอัคคีภัย และแผน
อ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นตามความเหมาะสมตามก าลังความสามารถด้านงบประมาณ
เป็นประจ าทุกป ี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระผมพร้อมคณะก็ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้ 
ตามผลการด าเนินงานที่ได้แจกให้ทุกท่าน ตามเอกสารแนบท้าย 

นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์ 
ประธานสภาฯ 

- ตามท่ีนายกอบต.หินเหล็กไฟ ได้ชี้แจงรายงานผลการด าเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการ
ติดตามฯ ก็ได้มีแนวทางการก าหนดทิศทางในติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เมื่อปิด
งบประมาณ 2561 ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้
ประชาชนมาตรวจสอบดูงบประมาณท่ีฝ่ายบริหารด าเนินการในปีที่ผ่าน  

ที่ประชุม - รับทราบ 
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นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์ 
ประธาน 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ต้องการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องแผนฯ 

นายสุจริต  กลิ่นอยู่ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 

- งบประมาณปี 2562 นี้ ขอฝากคณะผู้บริหารเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องน้ าท่วม
ให้เป็นรูปธรรม หากเกินศักยภาพที่อบต.ท าได้ ก็ควรจ้างบริษัทที่สามารถบริหาร
จัดการเรื่องนี้ได้ เพ่ือปรึกษาหาทางการแก้ไข หากงบประมาณของอบต.ไม่เพียงพอ 
จะได้ส่งเรื่องกรมฯ และกระทรวงต่อไป 

นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์ 
ประธานสภาฯ 

- เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หมู่ 15 น้ าได้ท่วมข้ามฝั่งมาทาง หมู่ 9 ถนนเส้นหนองขอน – 
ทับใต้ ครั้งได้มีการลอกท่อเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของโรงเรียนปัญหาน้ าท่วม
ห้องเรียนมีนิดหน่อย แต่ไม่หนักเมื่อครั้งที่ผ่านมา  
- สมาชิกฯ ท่านใดมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องแผนฯ 

นายณรงค์เดช  อินมี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 

- ฐานะคณะกรรมการติดตามผลแผนฯ ขอเสนอเรื่องการเทคอนกรีต ควรจะมีการใช้
เครื่องจี้ปูนทุกครั้งส าหรับงานเทคอนกรีต เนื่องจากที่ผ่านไม่ได้มีการด าเนินการกัน 
จึงอยากให้การจี้ปูนก าหนดให้เป็นนโยบาย หลักเกณฑ์ในการด าเนินงาน 

นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์ 
ประธานสภาฯ  

- ตามที่ นายณรงค์เดช อินมี กล่าว ส าหรับการจี้ปูนก็เพ่ือตรวจสอบความหนาแน่นของปูน 
- ด้วยระเบียบฯ การจัดท าแผนของท้องถิ่นได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับล่าสุด
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว ดังนั้น ขอให้ทุกท่านดูเอกสารไป
พร้อมๆ กัน  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2561 

หมวด 4  การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

  *ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี เ พ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเ ป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่
ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น จึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
  *ข้อ 23 ยกเลิก 

หมวด 5  การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ 

รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนให้
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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  *ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป้นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  *ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ 
และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้ 
ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ 

ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  *(3) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้



รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่10 ตุลาคม 2561 หน้า 10 

ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานที่เห็นสมควร 
ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก

ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด 
ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
ด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ

ประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลรายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอ
ความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  *(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน 
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตาความเหมาะสม 

 ดังนั้น ส าหรับปีงบประมาณ 2562 ขอให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมส าหรับการ
เพ่ิมเติมแผนฯ โดยการท าการประชาคมไว้ก่อน เมื่อมีช่วงเวลาและงบประมาณ 

 - ส าหรับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยสรุปดังนี้ 

1. แก้ไข ค าว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เป็น  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. วาระกรรมการจากเดิม 2 ปี  เป็น วาระอยู่ ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี 

(คณะกรรมการสนับสนุนฯ, คณะกรรมการพัฒนาฯ, คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนฯ) 

3. การแก้ไขแผนพัฒนาฯ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่
แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และแจ้งจังหวัด
ทราบ 

4. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ขั้นตอนเดิม 
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(ประชาคมหมู่บ้าน – คณะกรรมการสนับสนุนรวบรวมโครงการ – คณะกรรมการ
พัฒนาฯ – และประชาคมท้องถิ่นร่วมกัน เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ เสนอสภา
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน (ส าหรับ อบต.) – ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้ – ปิดประกาศภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศ
โดยไม่น้อยกว่า 30 วัน 

5. การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สภาพิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมปิดประกาศให้
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ 

6. การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจ
ผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

7. แผนด าเนินงาน ขั้นตอนเดิม 
- คณะกรรมการสนับสนุนฯ รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาฯ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งของหน่วยงานอ่ืน ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนด าเนินงาน 

- คณะกรรมการพัฒนาฯ พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมปิดประกาศให้ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
8. รายงานประเมินผลแผนจากเดิมปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และเดือน
ตุลาคม เป็น ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ต่ออาจจะรายงาน 1 ครั้ง 
หรือ 2 ครั้ง ก็ได้ 

 เป็นเอกสารที่สรุปให้สมาชิกฯ ทราบถึงขั้นตอนการจัดท าแผน การตรวจสอบแผน 
การประกาศใช้แผนฯ ต่างๆ เป็นไปตามนี้ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์ 
ประธานสภาฯ 

- เรื่องกองทุนประกันสุขภาพ สปสช เชิญ ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

นายพงศ์ศักดิ์  นาคโต 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

- ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
พ.ศ. 2561 และประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (รัฐมนตรีว่าการกร
ทรวงสาธารณสุข) ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 เรียบร้อย
แล้ว โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป มีผลให้
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ.  2557 และประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ถูกยกเลิก 
- ส าหรับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2 คน เดิมที่มี ประธานสภาฯ นายตรีธวัฒน์ สุข
ศรีปพัฒน์ และนางอนุลักษณ์ ทองโสภา เป็นคณะกรรมการ ซึ่งขณะนี้ นางอนุ
ลักษณ์ ทองโสภา พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาฯ แล้ว จึงขอให้สภา ณ แห่งนี้ได้
คัดเลือกสมาชิกสภาใหม่ จะเลือก 1 คน หรือเลือกใหม่ทั้ง 2 คน เลยก็ได้ 

นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 

- ขอเสนอ นายณรงค์เดช  อินมี สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 

ที่ประชุม - เห็นชอบ 
นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์ 
ประธานสภาฯ 

- ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ได้ท าหนังสือถึงอบต. แจ้ง
เกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ว่าได้ยึดถือขั้นตอนการปฏิบัติ ตามกฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 ซึ่งไม่ได้ก าหนด
บทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไว้แต่ประการใด รายละเอียดตาม
เอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว 

นายหวัด  ด่านกลาง 
รองประธานสภาฯ 

- ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการลงมติให้ระบุให้ชัดเจน ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย เพ่ือ
ใช้ในคราวต่อไป 

นายด ารงค์  ปุยอรุณ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 

- ขอสอบถามถึงกรณีก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าวัดนิโครฯ – สวนสัตว์ หมู่ 10 
เหตุใดจึงยังไม่มีการด าเนินการใดๆ 

นายทวีศักดิ์  อุดมวิชชากร 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

- ขออนุญาต เรียนชี้แจงให้ทราบถึงหน้าท่าในการบริหารสัญญาก่อน ตาม พรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 100 ก าหนดให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพ่ือรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการ
ตรวจรับพัสดุ ดังนั้น หน้าที่การบริหารสัญญา การบังคับให้กู้สัญญาด าเนินการให้
เป็นไปตามสัญญาที่ได้ลงนามตกลงร่วมกัน จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการฯ มิใช่
เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเหมือนก่อนหน้านี้  
- ส าหรับกรณีการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 10 และ หมู่ 12 ได้ประสานข้อมูลกับ
ผอ.กองช่าง ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) แจ้งว่า
ผู้รับจ้างได้น าเครื่องจักรมาพร้อมจะเข้าด าเนินการแล้ว โดยจะท าการก่อสร้าง หมู่ 12 
ก่อน และเมื่อแล้วเสร็จกจ็ะท าการก่อสร้างถนน หมู่ 10 ต่อไป 

นางปราณี  พานพ่วง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16 

- ถนนหินคลุกของหมู่ 16 จะได้ด าเนินการไหม เนื่องจากชาวบ้านถามมาหลายครั้ง 
ไม่สามารถตอบกลับชาวบ้านได้ 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

- ตอนนี้ผู้รับจ้างก าลังด าเนินการของหมู่  1 เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ จึงจะเข้า
ด าเนินการของหมู่ 16 ต่อทันท ี

นายณรงค์เดช  อินมี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 

- ขอสอบถามความคืบหน้าของห้วยสามพันนาม 
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นางสาวศุภิสรา  สิงหเสนา 
นิติกรช านาญการ 

- กรณี ห้วยสามพันนาม หมู่ที่ 9 ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่กรมทรัพยกรธรณี 
โทรศัพท์มาขอรายละเอียดเพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เพ่ือที่จะเสนอให้
อธิบดีฯ พิจารณาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจที่ดินบริเวณดังกล่าวต่อไป 
- กรณีถนนสาธารณะของ หมู่ที่ 14 ซอยหนองวงเดือน จะมีเจ้าหน้าที่รังวัดมา
ด าเนินการรังวัดเขตสาธารณะให้ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. 
ดังนั้น จึงขอเชิญทุกท่านไปร่วมการตรวจรังวัดเขตที่ดินในครั้งนี้ด้วยกัน โดยเฉพาะ
ผู้เกี่ยวข้องในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ 

 

นายจรัส  อุชุภาพ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 

- ถนนซอยข้างโรงงาน และซอยเจริญดี อยากทราบว่ามีใครบ้างที่เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับการจ้าง เพราะถนนใช้ไม่ได้ ชาวบ้านแจ้งมาฝากผู้บริหารช่วยดูให้ด้วย 

นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 

- ถนนซอยทางโรงงาน ป้ายโครงการมีชื่อผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 เป็นผู้รับเหมา 
สามารถจ้างไดห้รือไม ่ 

นายทวีศักดิ์  อุดมวิชชากร 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

- ส าหรับการจ้างของหน่วยงานของรัฐจะพิจารณาจากนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา 
ที่มีอาชีพท างานตามที่ประสงค์จะจ้าง และต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับ
กรมบัญชีกลาง ซึ่งผู้รับจ้างรายดังกล่าวก็ได้ลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลางแล้ว 

นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์ 
ประธานสภาฯ 

- กรณีท่ีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับเหมา ถามถึงความเหมาะสม ในความเห็นผมเองมองว่า
ไม่สมควรในฐานะที่เป็นผู้น ามีส่วนได้เสีย แต่ถามหากมีอาชีพทางด้านนี้มีการจัดตั้ง
บริษัทฯ รับเหมาการท าถนนอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นถนนลูกรัง คอนกรีต ก็เป็นสิทธิที่
จะท าได้ เพราะถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ เคยผ่านงาน มีผลงาน  

นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 

- เหตุที่ถามเพ่ือต้องการความชัดเจน ถูกต้อง และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

นายนิยม  อ่ิบอาบ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 

- เรื่องถนนหมู่ 6 ช ารุด เสียหาย ได้ท าเรื่องแจ้งเข้ามาท่ี อบต.แล้ว 

นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์ 
ประธานสภาฯ 

- เมื่อได้เขียนเรื่องมาท่ี อบต. เรียบร้อยแล้ว ก็รอการด าเนินการ 

นายหวัด  ด่านกลาง 
รองประธานสภาฯ 

- ถนนหมู่ 7 ราบรื่นดี สะดวก ทั้งโครงการที่เป็นงบประมาณประจ าปี และ
งบประมาณเพ่ิมเติม ผู้รับเหมาท างานใช้ได ้

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

- ฝากรองประธานสภาฯ วันเสาร์ที่ 13 นี้ เวลาประมาณ 08.30 น. โครงการแสน
สราญจะซ้อมแซมถนนที่เป็นหลุม เป็นบ่อ หน้าวัดไร่เนิน หน้าสวนน้ า โดยจะน าหิน
คลุกลงก่อนแล้วเอาปูนซีเมนต์ลาด  

นายหวัด  ด่านกลาง 
รองประธานสภาฯ 

- หนองเหียงช่วงเลยโรงเรียนมาหน่อย มีหลุมใหญ่ๆ 3 - 4 หลุม กว้างประมาณ 5 - 6 ซม. 
รออีกหน่อย ต่อไปคงจะดีขึ้น 

นายณรงค์เดช  อินมี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 

- ขอบคุณท่านนายกที่ช่วยแก้ไขบรรเทาปัญหาน้ าท่วมโดยเร่งด่วนในหมู่บ้าน
เรียบร้อยแล้ว  

นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์ 
ประธานสภาฯ  

- ขอเพ่ิมเติมในส่วนของหมู่ 9 ได้ด าเนินการเขียนค าร้องไว้แล้ว ขอฝากกองช่าง
เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้ารายทาง เนื่องจากโดนร้องเรียนจากชาวบ้านว่าไฟรายทางดับ
หลายจุด ขอให้ช่วยด าเนินการแก้ไขด้วย และถนนซอยอ านวยผล 2 ซึ่งมีความ
ช ารุด เสียหาย และเป็นทางหลักอีกเส้นหนึ่งของหมู่บ้าน มีบ้านเรือนร่วม 100 
หลังเรือน ได้รับบริจาคเงินจากชาวต่างชาติ จ านวน 2 ราย เป็นเงินล้านกว่าบาท



รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่10 ตุลาคม 2561 หน้า 14 

เพ่ือถนนสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร ดังนั้น ซอย
อ านวยผล 2 ก็จะขอเปลี่ยนแปลงเป็นรางระบายน้ าเพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมต่อไป 

นางสาวพรทิพ  อุทัยธรรม 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 

- เรื่องไฟฟ้ารายทาง เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในหมู่บ้าน 

นายบุญอ้าย  ทรัพย์มา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 

- เรื่องถนนลาดยางท าผิดเส้น ได้ประสานกองช่าง กองช่างว่าไม่สามารถแก้ไขได้ 
เนื่องจากถนนที่ก าลังท าเป็นเส้นทางท่ีรถอ้อยวิ่งเยอะ เดิมเป็นถนนกลางหมู่บ้าน แต่
ท าเส้นสามพันนาม – หนองคร้า  

นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์ 
ประธานสภาฯ 

- ถนนลาดยางหมู่ 10 และหมู่ 12 โอกาสที่ถนนลาดยางจะมีคุณภาพยาก ต้องฝาก
ช่างผู้ควบคุมงานต้องดูความหนาแน่นตอนบดอัด สมาชิกต้องตรวจสอบด้วย 
อุณหภูมิความร้อนของยางมะตอยที่ปูต้องไม่น้อยกว่า 140 องศาขึ้นไป ช่างจะมี
เครื่องมือวัด ถ้าหากอุณหภูมิต่ ากว่านี้ความเกาะตัว ความแข็งแรง ความเหนียวของ
ยางมันจะเสื่อม ควรต้องเช็คความร้อนให้อยู่ระดับ 150-160 เพราะออกจากเตา
ประมาณ 200 กว่า วันเทฝากท่านสมาชิกเข้าไปช่วยดู ช่วยวัด แล้วที่ทราบข่าวแพ
ล้นยางมะตอยแถวนี้ไม่ยอมขายยางให้ หากผู้รับเหมาจะน ายางฯ มาจากปทุมธานี 
ความร้อนคงจะไม่ได้แน ่ 

นายบุญอ้าย  ทรัพย์มา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 

- หมู่ 12 ผิดเส้นทางมา 2 ครั้ง แล้ว  

นายทวีศักดิ์  อุดมวิชชากร 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

- กรณกีารก่อสร้างถนนผิดเส้นทางนั้น ต้องตรวจสอบว่าการจัดท างบประมาณนั้นถู
ต้องตรงกันกับเส้นทางที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ณ 
ปัจจุบันสัญญาได้ลงนามและมีผลผูกพันแล้ว หากจะเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือ
สถานที่ก่อสร้าง ก็จะไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างหรืออาจต้องยกเลิกสัญญาจ้าง ซึ่งใน
กรณีดังกล่าวหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นโครงการที่ถูกต้องตรงกันกับแผนพัฒนา 
ก็จะไม่มีเหตุผลที่จะยกเลิกสัญญาได้ อีกประการหนึ่งสัญญาฉบับดังกล่าวผู้รับจ้างไม่
ปฏิบัติตามสัญญา และอยู่ระหว่างการปรับ หากยกเลิกสัญญาจะส่งผลให้ผู้รับจ้างได้
ประโยชน์ 
- ส าหรับประเด็นที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งโดยปกติหากวงเงินจ้างไม่เกินหนึ่ง
ล้านบาทก็สามารถด าเนินการได้ แต่ก็เป็นประเด็นที่ผมในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุก็หนักใจในการพิจารณา เนื่องจากในบางรายเป็นบุคคลใหม่ที่ไม่เคยมีผลงาน 
ไม่เครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้ในการการประกอบอาชีพรับจ้างก่อสร้าง จึงไม่อาจ
พิจารณาได้ว่าเป็นผู้มีอาชีพประกอบการ นั้นซึ่งมักจะเป็นบุคคลที่มีการฝากกันมา
จะเป็นไปได้หรือไม่ หากในกรณีจ้างเหมาก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกินห้าแสนบาท เห็น
ควรพิจารณาเฉพาะนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพและมีผลงานกับ
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ มาแล้วเท่านั้น จึงขอฝากประเด็นดังกล่าวให้
ผู้บริหารพิจารณาด้วย 

และขอเพ่ิมเติมในประเด็นของการรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานก่อสร้าง
เป็นการรับประกันภายใต้ของการใช้งานตามปกติ และมิได้เกิดจากภัยธรรมชาติ
หรือเหตุอ่ืนที่ผู้รับจ้างมิต้องรับผิดชอบ กรณีการก่อสร้างถนนต้องดูว่าถนนเส้นทาง
นั้นออกแบบให้รองรับหนักได้กี่ตัน และการใช้งานเป็นไปตามปกติหรือไม่ เช่น ถนน
ออกแบบให้รองรับน้ าหนักได้ 20 ตัน มีการตรวจรับงานไปแล้ว ภายหลังมี
รถบรรทุกอ้อย ซึ่งน้ าหนัก 30 ตัน วิ่งอยู่ประจ าแล้วถนนช ารุดเสียหาย อาจเป็นเหตุ
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ให้ผู้รับจ้างปฏิเสธความรับผิดชอบในการแก้ไขงานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติได้
เป็นต้น 

นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์ 
ประธานสภาฯ 

- ดังนั้น ก็ต้องพิจารณาว่าในเมื่อถนนเส้นนั้นเป็นถนนรถอ้อยวิ่ง 30 ตัน ท าไมถึง
ออกแบบถนน 20 ตัน ถ้าในเมื่อสร้างถนนเสร็จแล้ว รถอ้อยก็ควรหาเส้นทางอ่ืนใช้ 
แต่ถ้าไม่มีจริงก็ต้องใช้ เพราะบริเวณแถวนั้นเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยส่วนใหญ่  

นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 

- ถนนนี้เป็นถนนที่ใช้เพ่ือเกษตร 100% การออกแบบถนนก็ต้องออกส าหรับเพ่ือ
ใช้ทางการเกษตร งบประมาณหมู่ไหนก็อยากได้ แต่ถ้าได้มาแล้วไม่สมเหตุสมผล ก็
เกิดความเสียหาย เดือดร้อน ต่อไปก็ต้องซ่อมแซม สมาชิกฯ หมู่ 12 ก็ต้องหาลาด
ยางมาปูมาปะ ไม่นานถนนก็พัง ดังนั้นก็คงต้องย้อนไปเรื่องการออกแบบถนน ควร
ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน  

นายสุจริต  กลิ่นอยู่ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15 

- อยากหารือเรื่องผู้รับเหมาผู้ที่มีต าแหน่ง มีหน้าที่การงานในส่วนราชการขึ้นกับ
กระทรวงหมาดไทยโดยตรง เป็นผู้ใหญ่บ้าน เป็นน าท้องถิ่น อย่างไรก็ไม่เหมาะสมที่
จะมาเป็นผู้รับเหมา 

นายนิยม  อ่ิมอาบ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 

- เนื่องทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ พบว่าสายไฟฟ้าที่เข้าไปในศูนย์ฯ 
สายเมนพันกับกิ่งไม้ห้อยมาไม่พ้นหลังคารถ ซึ่งมีรถผ่านไป-มาตลอด และได้แจ้ง
เจ้าหน้าที่กองช่างไว้แล้ว แต่ขอแจ้งกับท่านนายกฯ ให้ช่วยดูแลอีกทาง หากถ้า
สายไฟฟ้าขาดจะเกิดอันตรายได้ 

นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์ 
ประธานสภาฯ 

- เบื้องต้นควรหาไม้ค้ าไว้ก่อนระหว่างที่รอช่างเข้าไปด าเนินการ 

นายณรงค์เดช  อินมี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน อาคารที่ต่อเติมและอาคารเก่าไม่มีรางระหว่าง 
กลางและทางเดิน เมื่อฝนตกลงมาท าให้พ้ืนแฉะมาก 

นายภมร  อยู่เย็น 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16 

- เสียงตามสายของหมู่ 16 ไม่ดัง 3 จุด ที่ติดตั้งใหม่และเก่า 

นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์ 
ประธานสภาฯ 

- เสียงตามสายมีการติดตั้งหลายหมู่บ้าน น่าจะยังมีอีกหลายจุดที่ช ารุดอยู ่
- ขอเชิญ ผอ.กองคลัง สรุปงบประมาณประจ าปี 2561  

นายทวีศักดิ์  อุดมวิชชากร 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

- กองคลังขอรายงานผลการด าเนินงานด้านรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2561 ดังนี้ 

* งบประมาณประจ าปี + งบประมาณเพ่ิมเติม จ านวน 93,868,799 บาท 
* รายรับรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 105,369,941.41 บาท 

ซึ่งเกินกว่าการประมาณรายรับไว้ จ านวน 9 ล้านบาทเศษ ส าหรับงบประมาณ
รายจ่ายรวมที่ตั้งไว้ เก้าสิบสามล้านบาทเศษ ได้มีการเบิกใช้จ่ายไปทั้งสิ้น เก้าสิบสอง
ล้านเจ็ดแสนกว่าบาท มีเงินเหลือจ่ายจากข้อบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ จ านวนหนึ่งล้านหก
หมื่นบาทเศษ อัตราการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 98.87 ทั้งนี้
รวมถึงงบประมาณรายจ่ายที่กั้นไว้เบิกในปีงบประมาณ 2562 ด้วย ตามที่ได้
ด าเนินการไปทั้งหมดแล้ว รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงทั้งสิ้น 10,795,200.37 บาท 
ตามระเบียบต้องเข้าเงินทุนส ารองเงินสะสมร้อยละ 25 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
2,698,800.09 และอีกร้อยละ 75 เป็นเงินสะสม จ านวน 8,096,400.28 บาท 
ณ วันที่  31 กันยายน 2561 อบต.หินเหล็กไฟ มี เงินสะสมจ านวนทั้ งสิ้ น 
19,972,182.21 บาท และมีเงินทุนส ารองเงินสะสมทั้งสิ้น 32,188,513.45 บาท 
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว 
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นางสาวกนกพัชร  บ่อน้อย 
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

- ขอฝากสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามคุณสมบัติดังนี้ 

1. ผู้สูงอายุที่เกิด 2 กันยายน 2502 – 1 กันยายน 2503 
2. ผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ต าบลหินเหล็กไฟยังไม่ได้

ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
3. ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อนเป็น

ผู้สูงอายุที่มีอายุ ครบ 60 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป 
โดยให้ผู้มีสิทธิมาลงทะเบียนด้วยตัวเอง หรือมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้

ผู้รับมอบอ านาจมาลงทะเบียนแทนโดยเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – 
พฤศจิกายน 2561 และเดือนมกราคม – กันยายน 2562 ที่กองสวัสดิการสังคม 
ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุก
ท่านแล้ว แต่ถ้าหากท่านตรวจพบว่าบุคคลที่มีรายชื่อเป็นข้าราชการบ านาญ และ
เป็นเจ้าอาวาส จะไม่มีสิทธิในการรับเบี้ยผู้สูงอายุ 

นายพงศ์ศักดิ์  นาคโต 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

- ตามท่ีสภาอบต.หินเหล็กไฟ ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่อง 
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการเสียค่าปรับ ตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2560 และได้ส่งให้นายอ าเภอหัวหินเพ่ือลงนาม บัดนี้ได้
ลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 และอบต.หินเหล็กไฟ ได้
ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จะมีผลบังคับใช้ในพ้ืนที่ต าบลหินเหล็กไฟ 
หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ ในพ้ืนที่
ต าบลให้ทราบ 

- อบต.หินเหล็กไฟ ขอประกาศแจ้งปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติว่าด้วยการก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพ่ือให้สอดคล้องตามสถานการณ์ และสภาวการณ์ปัจจุบัน 
เนื่องจากปัญหาขยะได้เป็นปัญหาระดับชาติและชุมชน ปริมาณขยะที่เพ่ิมมากขึ้น
โดยไม่มีการคัดแยกบริหารจัดการที่ต้นทาง ท าให้ขยะทั้งหมดไปเป็นภาระของ
ปลายทางคือบ่อขยะท้ังหมดซึ่งมีพ้ืนที่จ ากัด โดยอบต.หินเหล็กไฟ ได้น าขยะไปทิ้งที่
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลปราณบุรี ซึ่งมี อปท.เทศบาล/อบต.ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มาทิ้งรวมกัน จ านวน 23 แห่ง ซึ่งจะเต็มในไม่ช้านี้ และปัจจุบัน
อบต.หินเหล็กไฟ ได้ให้บริการจัดเก็บขยะตามที่ได้รับแจ้งขอใบบริการและจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมตามขนาดของถังขยะ รอบการให้บริการโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 รอบ 
และได้รับแจ้งจัดเก็บขยะล่าช้าอยู่บ่อยครั้ง จึงขอแจ้งปรับเปลี่ยนระบบการ
ให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนโดยมีแผนการด าเนินการดังนี้ 

- วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561 ส ารวจก าหนดจุดตั้งถังขยะรวมในทุกหมู่บ้านๆ 
ละ 10 – 15 จุด หรือตามความเหมาะสมละแวกบ้าน หรือความหนาแน่นของ
ประชากร 

- วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2561 ประกาศจุดรวบรวมขยะในทุกหมู่บ้าน ณ 
ศาลากลางหมู่บ้านและแจ้งก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ 

- วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2561 เรียกเก็บถังขยะของ อบต.คืนจากอาคาร
บ้านเรือนและสถานประกอบการในพ้ืนที่ ยกเว้นรายที่จ่ายค่าธรรมเนียมไว้ล่วงหน้า
จะให้บริการจนสิ้นสุด และน ามาตั้งเป็นจุดรวมในแต่ละหมู่บ้านตามที่ก าหนด 

- ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ให้ทุกหลังคาเรือนน าขยะมาทิ้ง ณ 
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จะท่ี อบต.ก าหนด 
* โดยอัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ ดังนี้ 
- บ้านเรือนหลังคาเรือนละ 30 บาท ต่อเดือน 
- ห้องเช่าห้องละ 30 บาท ต่อเดือน 
- โรงงานอุตสาหกรรม/หมู่บ้านจัดสรร/ตลาดนัด/ผู้ประกอบกิจการต่างๆ คิด

อัตราตามปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนจริง  
ซึ่งข้อบัญญัติออกในโอกาสต่อไป จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ ในส่วนของกอง

สาธารณสุขฯ จะท าสปอร์ตวิ่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ทราบต่อไป 
- เตรียมการปรับปรุงข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศออกมาใหม่ บางกิจการได้มีการยุบ ยกเลิก
ไป และมีบางกิจการที่เพ่ิมขึ้นใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงให้เป็นไป
ตามประกาศ 
- ขอประชาสัมพันธ์การลดการใช้ถุงพลาสติก และโฟม มีส่งผ ลต่อร้านค้า 
ร้านอาหาร ซึ่งผลต่อโรคมะเร็ง 

นางจุรินทร์  ข าผุด 
รองปลัด อบต. 

- เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคมนี้ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 9 อบต.หินเหล็กไฟ 
ได้ท ากิจกรรมพัฒนาท าความสะอาดที่วัดเพชราวุธ จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกสภาฯ 
เข้าร่วมกิจกรรม  

นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา 
ผู้อ านวยการกองการเกษตร 

- เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน จะมีงานบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร ส าหรับอบต.หินเหล็กไฟ
จะได้บ่อบาดาล จ านวน 12 บ่อ จากส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 8 ประกอบด้วย 
โซล่าเซล 4 บ่อ ซับเมอร์สพร้อมเครื่องปั่นไฟ 8 บ่อ 
- เดือนพฤศจิกายน จะด าเนินการส ารวจสุนัข เพ่ือฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า จึงขอฝาก
ประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ โดยจะออกด าเนินการฉีดวัคซีนช่วงเดือนธันวาคม ในส่วนของเรื่อง
การท าหมันสุนัขและแมว จ าเป็นต้องเป็นสุนัขและแมวจรจัดไม่มีเจ้าของ ตามระเบียบการ
เบิกจ่าย 
- ส าหรับพ้ืนที่น้ าท่วมตอนนี้รอประกาศภัยฯ ก่อน เมื่อด าเนินการในส่วนนี้แล้วเสร็จจะ
ประสานไปยังสมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่บ้านอีกที เพ่ือมารับแบบฟอร์มไปกรอกข้อมูลและ
น าส่งต่อไป 

นางปวันรัตน์  รอดพ้น 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 

- หากอบต. มีการประสานงานในเรื่องใดๆ ส าหรับหมู่ 5 ขอให้น าเอกสารให้กับสมาชิกฯ 
เนื่องจากมาประชุมทุกครั้ง 

นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์ 
ประธานสภาฯ 

- เลขานุการนายกฯ ต้องการส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการฝึกสอน
ทักษะฟุตบอลให้กับเด็กนักเรียนช่วงอายุระหว่าง 5 – 15 ปี ประมาณ 50 – 60 คน 
ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันเสาร์ – อาทิตย์ ระยะเวลา 1 เดือน จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ช่วย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ให้กับลูกหลานในต าบลหินเหล็กไฟ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์ 
ประธานสภาฯ 

- ท่านใดจะเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุม 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ปิดประชุม เวลา 12.15 น. 
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                                                        ลงชื่อ                                  ผู้จดรายงานการประชุม 
 (นายปรีชา  ทองประดิษฐ์) 

                                                  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ (ชั่วคราว) 
 

ลงชื่อ                                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายณรงค์เดช  อินมี) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 9 
 

ลงชื่อ                                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายสายชล  บุบผา) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 14 
 

ลงชื่อ                                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นางปราณี  พานพ่วง) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 16 
 

ลงชื่อ                                   
                                                            (นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์) 
                                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 


